

Số: 336/BC-MTTQ-BTT

TP. Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đầu năm 2023 thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tỉnh**

-----

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện kế hoạch số 09/KH-HĐND ngày 23/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh và Công văn số 04/HĐND ngày 24/4/2023 của HĐND thành phố Quảng Ngãi “*về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp thành phố trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023*”, từ ngày 05/5/2023 đến ngày 12/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND 02 cấp Tỉnh và Thành phố. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của tỉnh, như sau:

#### **I. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri**

##### **1. Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng**

**Câu 1.** Cử tri xã Tịnh Kỳ tiếp tục kiến nghị: Xã Tịnh Kỳ đã được Nhà nước quan tâm xây dựng 2 tuyến Kè gồm: tuyến hệ thống đê bao ứng phó biến đổi khí hậu chống sạt lở và tuyến Kè biển chống sạt lở bờ biển. Đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng nối tiếp phần còn lại của 02 tuyến Kè sông và biển nói trên.

**Câu 2.** Cử tri xã Nghĩa An kiến nghị: đề nghị các cấp quan tâm tiếp tục phân bổ kinh phí xây dựng kè biển từ thôn Phổ An đến hết thôn Tân Thạnh, chống tình trạng biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng

**Câu 3:** Cử tri xã Nghĩa An kiến nghị: đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc nạo vét thông luồng Cửa Đại để tàu cá của ngư dân ra vào thuận lợi vì hiện nay Cửa Đại bị bồi lấp, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản của người dân.

**Câu 4.** Cử tri xã Nghĩa An kiến nghị: Lạch sông từ Cửa Đại đến Cửa Lở nhiều năm nay bị cạn, tàu thuyền lưu thông đi lại trên dòng sông rất khó khăn. Đề nghị tỉnh quan tâm khơi thông luồng lạch, nạo vét dòng sông từ thôn Phổ Trường đến thôn Tân Thạnh tạo thuận lợi cho tàu thuyền đi lại.

**Câu 5.** Cử tri xã Tịnh An, Nghĩa Dũng kiến nghị: Kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Đập dâng sông Trà Khúc để công trình được hoàn thành, đi vào hoạt động, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, nhất là đối với người dân thôn Ân Phú và xóm Tân Lập thôn Ngọc Thạch (Tịnh An) khi mùa mưa lũ về.

**Câu 6.** Cử tri các xã Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà nhiều lần kiến nghị: nguồn nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm phèn, mặn, không đủ nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết để đảm bảo nước sạch phục vụ đời sống cho nhân dân.

**Câu 7.** Cử tri xã Tịnh Long kiến nghị: Hiện tại 02 công trình nước sạch trên địa bàn xã hiện nay hư hỏng không hoạt động, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân là rất cao. Đề nghị tỉnh cần có giải pháp để đưa vào sử dụng hiệu quả 02 công trình nước sạch này.

**Câu 8.** Cử tri xã Tịnh An kiến nghị: Tỉnh cần tạo điều kiện để người dân trong vùng quy hoạch khu đô thị mới Đảo Ngọc, An Phú được tái định cư tại chỗ hoặc đến nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn nơi cũ.

**Câu 9.** Cử tri xã Tịnh Hòa, phường Quảng Phú kiến nghị: Khu tái định cư Đồng Lớn, thôn Trung Vĩnh (Tịnh Hòa), Khu tập thể của Sở Lao động Thương binh và xã hội ở hẻm 199 đường Bùi Thị Xuân cơ sở hạ tầng đã xuống cấp bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí nguồn quỹ đất; khu đất thuộc Xí nghiệp xây sát cũ (tổ 7 phường Quảng Phú) thuộc Công ty xây lắp Nghĩa Bình cũ hiện nay không có ai quản lý nên một số người dân tự lấn chiếm coi nơi xây dựng; khu đất và quán cà phê Hương Việt đường Chu Văn An bỏ trống, gây ô nhiễm môi trường và phát sinh tệ nạn xã hội. Đề nghị UBND tỉnh sớm có phương án sử dụng đất hiệu quả.

**Câu 10.** Cử tri xã Nghĩa Hà kiến nghị: di tích 43 Ngày đêm ở thôn Khánh Lạc đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết để đầu tư xây dựng.

**Câu 11.** Theo Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc xin tách thửa đất gặp nhiều khó khăn do vướng vào điều 4 về điều kiện tách thửa đất khu vực đô thị. Tách thửa phải đảm bảo điều kiện có ít nhất 01 cạnh tiếp giáp với đường giao thông tối thiểu là 03m và chiều sâu thửa đất tối thiểu là 04m. Thực trạng của địa phương hầu hết các thửa đất muốn tách thửa đều không đảm bảo quy định này nên việc tách thửa không thực hiện được, trong khi nhu cầu tách thửa đất của người dân là rất cần thiết. Đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét.

## **2. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường**

**Câu 12.** Cử tri Tịnh Ấn Tây đề nghị: UBND thành phố quan tâm cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm thành đất ở đối với diện tích đất nhỏ nằm ở vị trí trong khu dân cư.

**Câu 13.** Cử tri xã Nghĩa Dũng kiến nghị: Hiện nay nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất của người dân rất lớn và họ mong muốn được thực hiện để tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất cho con nhằm giải quyết nhu cầu chính đáng cho gia đình như: xây dựng nhà ở... Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

## **3. Lĩnh vực kinh tế**

**Câu 14.** Cử tri xã Tịnh Thiện kiến nghị: Tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri giữa 02 cấp Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Quảng Ngãi cuối năm 2022, đồng chí Đặng

Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi làm việc với Công ty điện Môi trường Sơn Tịnh và phải công bố tài chính của Công ty sau khi đã giải thể để trả lại vốn góp cổ phần cho các Hợp tác xã trên địa bàn Thành Phố (trong đó xã Tịnh Thiện có HTX KD DV NN Long Khánh và HTX NN Hòa Vinh) và phải hoàn thành trước ngày 30/12/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm rõ và công bố tài chính của Công ty điện Môi trường Sơn Tịnh sau khi đã giải thể và không trả lại vốn góp cổ phần cho các Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố.

**Câu 15.** Cử tri phường Nghĩa Chánh kiến nghị: Cử tri kiến nghị giá vé tàu đi Lý Sơn và lệ phí dịch vụ qua Cảng Sa Kỳ ra, vào đảo Lý Sơn cao hơn so với vé, phí đối với các tỉnh lân cận có đảo. Mặt khác, tính đến thời điểm hiện tại, khi giá xăng, dầu liên tục giảm, người tiêu dùng kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường song cước vận tải, lưu thông vẫn tăng cao. Cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm, xem xét, có giải pháp bình ổn giá cước vận chuyên, lưu thông hành khách, hàng hóa.

#### **4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội; chế độ, chính sách**

**Câu 16.** Cử tri phường Lê Hồng Phong kiến nghị: Đề nghị xem xét hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách bị nghỉ việc theo Nghị quyết 20 của HĐND tỉnh.

**Câu 17.** Cử tri thành phố kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh xem xét nghiên cứu nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các chi hội phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

**Câu 18.** Cử tri xã Nghĩa An kiến nghị: Kinh tế ngư dân xã Nghĩa An nhiều năm nay gặp nhiều khó khăn, bế tắc Đề nghị các cấp, các ngành liên quan cần quan tâm mở rộng đối tượng cho ngư dân được vay vốn theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính Phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

**Câu 19.** Cử tri phường Nguyễn Nghiêm kiến nghị: Sau khi thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND Tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn Tỉnh thì địa bàn rộng gấp từ 3 đến 4 lần, dân cư đông, vì vậy tổ trưởng tổ dân phố rất khó khăn trong việc nắm bắt tình hình của nhân dân cũng như quản lý hoạt động trên địa bàn tổ. Nên đề nghị cần bổ sung 01 chức danh tổ phó tổ dân phố để hỗ trợ công việc cho đồng chí tổ trưởng tổ dân phố.

**II. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành trả lời trực tiếp tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh trả lời bằng văn bản để đại biểu HĐND tỉnh thông tin lại cho cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri cuối năm 2023, cụ thể:**

1. Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị: Kênh tiêu thoát nước Từ Ty đã thi công nhưng hệ thống cống hộp nhỏ hẹp lưu lượng nước thoát chậm (nhất là vào mùa mưa) gây ngập úng các KDC, địa phương đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết.

2. Cử tri phường Quảng Phú kiến nghị: Dự án làm đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi khi hoàn thành đã làm thay đổi dòng chảy của suối Ba Đơn nên làm xóa mòn và bồi lấp một số diện tích đất sản xuất nông nghiệp (12 hộ dân với diện tích 4.514,4m<sup>2</sup>). Hiện nay tỉnh đã có công văn gửi Ban quản lý công trình đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi nhưng chưa được xử lý, đề nghị tỉnh có biện pháp khắc phục và có văn bản trả lời cho người dân.

3. Cử tri xã Tịnh Kỳ, phường Quảng Phú, Tịnh An kiến nghị: Các dự án trên địa bàn chậm triển khai thực hiện, đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân như: Khu dân cư Kỳ Xuyên, khu dịch vụ Hương Lúa (Tịnh Kỳ), “Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Đông- Tây Hoàng Văn Thụ”, “Công viên giải trí thể thao trung tâm kết hợp khu dân cư Tây Nguyễn Chí Thanh”, “Khu dân cư Nam Nguyễn Trãi (giáp với phường Nghĩa Lộ)”, dự án An Nhơn Viên. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, còn không đầu tư xây dựng thì đưa ra khỏi quy hoạch dự án và trả lời cho Nhân dân được rõ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

4. Cử tri phường Nghĩa Chánh kiến nghị: Nhà tập thể khu B, trường Đại học Phạm Văn Đồng tại tổ 08, phường Nghĩa Chánh đã xuống cấp nghiêm trọng, cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư, nâng cấp cải tạo hoặc có hướng xử lý, tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt ổn định.

5. Cử tri phường Nghĩa Lộ kiến nghị việc giải quyết trường hợp 13 hộ dân ở Khu tập thể Đông lạnh (đường Trần Hưng Đạo), hiện nay xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ ngã, đổ trong mùa mưa gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, việc này cử tri đã ý kiến nhiều lần tại các hội nghị tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết.

6. Cử tri phường Nghĩa Lộ kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, cần quan tâm việc phân bổ chỉ tiêu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dân, vì hiện nay hạn mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất thường tập trung cho các dự án nên có người dân đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhiều năm mà chưa được.

7. Cử tri phường Trương Quang Trọng kiến nghị: Giá cát hiện nay tăng đột biến từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/m<sup>3</sup> (có nơi giá còn cao hơn), gây khó khăn cho việc xây dựng nhà ở của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

8. Cử tri thành phố kiến nghị: tỉnh cần tăng cường đầu tư về thiết bị y tế cũng như xây dựng đội ngũ nhân lực y bác sĩ có chuyên môn, trách nhiệm để bà con nhân dân yên tâm đến khám chữa bệnh.

9. Cử tri xã Nghĩa An phản ánh, kiến nghị: Quy trình tiếp nhận bệnh nhân khi nguy kịch của Bệnh viện còn bất cập, đòi hỏi người nhà phải làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí tạm ứng trước mới tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Cử tri đề nghị bệnh viện ưu tiên việc cứu chữa cho người bệnh trước. Một số trường hợp người bệnh chuyển biến nặng, người nhà xin chuyển viện thì bệnh viện không cho chuyển viện (*Bệnh viện thông báo nếu tự chuyển thì người nhà tự chịu trách nhiệm*).

10. Cử tri xã Nghĩa Dũng, Tịnh Hòa kiến nghị: đề nghị tỉnh có cơ chế, chính sách giải quyết chế độ cho Công an viên đã công tác 15 năm trở lên nghỉ việc theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Vì hiện nay, theo Công văn 673/SNV-XDCQ ngày 24/4/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, thì số Công an viên đã nghỉ việc theo Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh không phải là lý do chính đáng để hưởng chế độ theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ là không hợp lý.

### **III. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục kiến nghị tại Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri cuối năm 2022**

1. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa đập ngăn mặn Hiền Lương.

2. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo việc phục hồi môi trường, bàn giao mặt bằng sau khai thác khoáng sản đối với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất đồi trên địa bàn các xã Tịnh Thiện, cụ thể: Còn lại 04 mỏ đất chưa bàn giao mặt bằng sau khi khai thác khoáng sản, cụ thể các mỏ đất được khai thác bởi các doanh nghiệp như: Công ty Xuân Phát, 179, Thiên Tân).

3. Cử tri xã Nghĩa An tiếp tục kiến nghị: tỉnh cần có cơ chế để các ngân hàng khoan nợ cho người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

### **IV. Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân**

1. Cử tri các xã Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà nhiều lần kiến nghị: nguồn nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm phèn, mặn, không đủ nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết để đảm bảo nước sạch phục vụ đời sống cho nhân dân.

2. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo việc phục hồi môi trường, bàn giao mặt bằng sau khai thác khoáng sản đối với các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất đồi trên địa bàn các xã Tịnh Thiện, cụ thể: Còn lại 04 mỏ đất chưa bàn giao mặt bằng sau khi khai thác khoáng sản, cụ thể các mỏ đất được khai thác bởi các doanh nghiệp như: Công ty Xuân Phát, 179, Thiên Tân).

3. Cử tri xã Tịnh Long kiến nghị: Hiện tại 02 công trình nước sạch trên địa bàn xã hiện nay hư hỏng không hoạt động, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân là rất cao. Đề nghị tỉnh cần có giải pháp để đưa vào sử dụng hiệu quả 02 công trình nước sạch này.

4. Cử tri các xã Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Nghĩa Hà nhiều lần kiến nghị: nguồn nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm phèn, mặn, không đủ nước sinh hoạt. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết để đảm bảo nước sạch phục vụ đời sống cho nhân dân.

5. Cử tri xã Tịnh Thiện kiến nghị: Tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri giữa 02 cấp Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Quảng Ngãi cuối năm 2022, đồng chí Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã Chỉ đạo UBND TP Quảng Ngãi làm việc với Công ty điện Môi trường Sơn Tịnh và phải công bố tài chính của Công ty sau khi đã giải thể để trả lại vốn góp cổ phần cho các Hợp tác xã trên địa bàn Thành Phố (trong đó xã Tịnh Thiện có HTX KD DV NN Long Khánh và HTX NN

Hòa Vinh) và phải hoàn thành trước ngày 30/12/2022 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm rõ và công bố tài chính của Công ty điện Môi trường Sơn Tịnh sau khi đã giải thể và không trả lại vốn góp cổ phần cho các Hợp tác xã trên địa bàn Thành phố.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tỉnh trong đợt tiếp xúc cử tri 6 tháng đầu năm 2023./.

***Nơi nhận:***

- HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQVN Tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND, UBND thành phố;
- CT và các PCT UBMTTQVN Thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Bình**